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Tillaga fulltrúa Flokks fólksins í velferðarráði 
 
Flokkur fólksins leggur til að velferðarsvið hafi milligöngu um að fá kynningu frá BUGL 

fyrir velferðarráð um þær leiðir sem BUGL fór til að stytta biðlista barna eftir þjónustu. 

Tillagan er byggð á jákvæðu svari velferðarsviðs við fyrirspurn Flokks fólksins um 

aðferðafræði BUGL við styttingu biðlista. Í svarinu segir: “ Ef velferðarráð óskar eftir 

því að fá ítarlegri upplýsingar um þjónustu BUGL og þær leiðir sem farnar hafa verið 

til að stytta biðlista er velferðarsvið reiðubúið til að hafa milligöngu um að útvega slíka 

kynningu”. Hér með leggur fulltrúi Flokks fólksins þess vegna til að velferðasvið fá fund 

með BUGL til að kynnast aðferðum þeirra við að stytta biðlista og í kjölfarið haldi 

kynningu um það í ráðinu. 


